

HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **Cư Sĩ Phước Nguyên Giải Cứu Thầy Thích Minh Tuệ** của HCA. Hội chân thành cảm tạ giả. Kính mời. **Trân trọng.**

Cư Sĩ Phước Nguyên Giải Cứu Thầy Thích Minh Tuệ



Câu chuyện Thầy Thích Minh Tuệ bộ hành đến Ấn-Độ tới hồi gay cấn từ ngày mừng 10 Tết (7/2/2025)

Trước đó, sau khi tên thượng tá công an Đoàn Văn Báu đánh hơi thấy nguy cơ việc quản chế tăng đoàn của thầy Thích Minh Tuệ có thể bị quy tội đàn áp người khác, nên hấn cùng hai đồng bọn là Lê Khả Giáp và Hùng lật đật bỏ đi Bangkok.



Thượng tá công an Đoàn Văn Báu



Phước Nghiêm bị ngăn cản gặp thầy Minh Tuệ

Tuy nhiên, Báu vẫn gài lại một số công an mặc thường phục làm “hộ pháp” cho thầy như người ta thường trông thấy những gã

thanh niên với bộ mặt “đăng đăng sát khí” đi sát bên thầy lúc thầy còn bộ hành ở Việt-Nam.

Để đánh lừa dư luận, Báu mặc định tên Therawat thay hẳn làm “trưởng đoàn”. Vậy Therawat là ai? Tên Báu “hù” mọi người rằng Therawat là người của Hoàng Gia Thái-Lan. Nhưng, chính Therawat đã thú nhận y là một người dân Thái bình thường, một thợ điện và có lẽ là một người Việt sống ở Thái.

Từ ngày thầy Thích Minh Tuệ rời Việt-Nam, lấy lý do lo giấy tờ xuất cảnh cho các sư, tên Báu giữ thông hành của các thầy đến ngày hẳn rời đoàn.



Cư sĩ Phước Nghiêm

Nhưng sau khi tên Báu rời đi, các sư ở Thái-Lan không giấy tờ, có thể vi phạm tội nhập cảnh bất hợp pháp, thì may mắn cư sĩ Phật Giáo Hoà Hảo Phước Nghiêm tái xuất, với các luật sư và cảnh sát, để bảo hộ các sư đồng thời vạch mặt tên Báu và đồng bọn mưu toan khống chế các sư bằng cách giữ tất cả giấy tờ của họ.

Thấy bị lộ, bọn Báu giao trả 5 hộ chiếu cho 5 sư, chúng vẫn giữ hộ chiếu của 4 sư còn lại trong đó có sư Minh Tuệ, lấy cớ đang xin visa cho các sư đó. Tuy nhiên, sự có mặt của Phước Nghiêm khiến Báu phải trả biên nhận toà đại sứ Ấn-Độ đang giữ passport cho bốn sư đó.

Nhờ vậy mà chiều ngày 10/2/2025, khi cảnh sát Thái-Lan đến kiểm soát giấy tờ các sư thì mọi việc đều tốt đẹp.



Tăng đón đi khát thực

Vậy, sự có mặt của cư sĩ Phước Nghiêm đã xua đuổi bọn ma quỷ đeo bám tăng đoàn của thầy Minh Tuệ trên đường đến đất Phật.

Nhưng tên thượng tá công an Báu có chịu buông tha cho sư Minh Tuệ thực hiện hạnh tu của mình hay không? Chúng ta hãy chờ xem.

HCA

11/02/2025